



CẢNH SÁT TRƯỞNG- ĐIỀU TRA VIÊN DON BARNES

PHÁT HÀNH NGAY THÔNG CÁO BÁO CHÍ  
Trưởng Phòng Thông Tin Công Cộng  
Cảnh Sát Quận Cam (OC Sheriff PIO )  
714-904-7042  
[PIO@OCsheriff.gov](mailto:PIO@OCsheriff.gov)

## Chiến Dịch Thực Thi An Toàn Giao Thông cho Người Đi Xe Đạp và Người Đi Bộ tại Mission Viejo

**Mission Viejo, California (ngày 28 tháng 8, 2024):** – Sở Cảnh Sát Quận Cam sẽ tham gia vào một chiến dịch thực thi an toàn giao thông cho người đi xe đạp và người đi bộ nhằm giáo dục người đi xe đạp, tài xế và người đi bộ về luật giao thông, quy tắc và trách nhiệm.

Vào Thứ Sáu, ngày 30 tháng 8, các cảnh sát sẽ chú ý đến những vi phạm của người đi xe đạp, tài xế và người đi bộ gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Các vi phạm bao gồm tài xế chạy quá tốc độ, rẽ trái phép, không nhường quyền ưu tiên cho người đi bộ tại vạch sang đường, không dừng lại khi có biển báo và tín hiệu hoặc bất kỳ vi phạm nguy hiểm nào khác.

Cảnh sát cũng sẽ xử lý những người đi bộ băng qua đường trái phép hoặc không nhường đường cho các tài xế có quyền ưu tiên. Người đi xe đạp sẽ bị chặn lại nếu đi sai hướng của làn đường, không tuân thủ biển báo và tín hiệu dừng, hoặc vi phạm các quy định giao thông áp dụng tương tự đối với tài xế.

Số người tử vong do tai nạn xe đạp và người đi bộ đang gia tăng đáng báo động. Năm 2016, có 138 người đi xe đạp và 867 người đi bộ tử vong trên các tuyến đường tại California. Số người đi bộ tử vong đã tăng gần 33% kể từ năm 2012, và số người đi xe đạp tử vong đã tăng gần 25% trong 5 năm qua.

Người đi bộ chỉ nên băng qua đường tại vạch sang đường hoặc giao lộ, tốt nhất là tại nơi có biển báo dừng hoặc tín hiệu giao thông. Người đi bộ cũng nên chú ý đến xe cộ đang lùi và tránh lao vào giữa những chiếc xe đang đỗ, giao tiếp bằng mắt với tài xế và mặc quần áo sáng màu vào ban ngày hoặc vật liệu phản quang hay đèn pin vào ban đêm.

Tài xế nên đợi người đi bộ băng qua đường, tránh các tác nhân gây mất tập trung như sử dụng điện thoại di động và luôn lịch sự, kiên nhẫn. Người đi xe đạp luôn nhớ đội mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm là bắt buộc theo luật đối với những người dưới 18 tuổi. Người đi xe đạp phải đi theo cùng hướng với luồng giao thông và tuân thủ các yêu cầu giống như bất kỳ phương tiện di chuyển chậm nào khác.

Sở Cảnh Sát Quận Cam ủng hộ chiến dịch nâng cao nhận thức công chúng mới của Văn Phòng An Toàn Giao Thông California, mang tên “Di Chuyển An Toàn, California” Để biết thêm thông tin về cách di chuyển an toàn, hãy truy cập [gosafelyca.org](http://gosafelyca.org).

Kinh phí cho chương trình này được cung cấp bởi một khoản tài trợ từ Văn phòng An toàn Giao thông California, thông qua Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia.

###